



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่าง วันอังคารที่ ๑ - วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นแล้ว จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ นายฉลองวุฒิ จันทร์หอม รหัสประจำตัวสอบ ๐๑๑ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาชีววิทยา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ อาคารพญาศุภชรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงในวันสอบคัดเลือก ทั้งนี้ หากมีแผนพับแสดงประวัติผลงาน หรือแฟ้มสะสมงานให้นำแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ในขณะที่ตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เพิกถอนคำสั่งนั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์